



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2554

ส.ผู้ส่งออกข้าวฯ ขานรับกิตติรัถน์คุมพาณิชย์, ขอพบก่อนสรุปนโยบายรับจํานำ

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์รู้สึกพอใจที่ นายกิตติรัถน์ ณ ระนอง เข้ามารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ และมีภาพของความเป็นนักวิชาการอยู่บ้าง คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการความรู้ความเข้าใจ ระบบการค้าอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องของข้าวซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย ยิ่งต้องการการดูแล อย่างใกล้ชิดจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่

"โอเคนะสำหรับตำแหน่งนี้ที่ได้ทำกิตติรัถน์ มีความรู้ความสามารถเป็นคนนอก ไม่ใช่คนที่สังคมตั้งคำถาม น่าจะเป็นคนที่เปิดกว้างรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วน ผสมผสาน สามารถประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนได้ดี" น.ส. กอบสุข กล่าวกับ "อินโฟเควสท์"

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวมีความกังวลในภาคปฏิบัติของนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ โดยเฉพาะ การปรับเปลี่ยนกลับมาใช้นโยบายรับจํานำข้าว แทนการรับประกันราคา จึงต้องการขอเข้าพบเพื่อหารือโดยเร็วก่อนที่ รัฐบาลจะแถลงนโยบาย เพราะหากมีปัญหาที่มีความเห็นตรงกันก็จะได้รับปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

"อยากจะหารือท่าน รมว.พาณิชย์ในเร็วๆนี้ ขอหารือก่อนที่จะสรุปนโยบายและแถลงนโยบาย เดี่ยวจะ กลายเป็นถอยหลังไม่ได้ หลักๆคือ นโยบายการจํานำข้าวที่พรรคจะนำมาใช้ จะขอปรึกษาอย่างใกล้ชิดว่ามี แนวนโยบายอย่างไร และเราอาจจะเสนอความคิดเห็นของเราเพื่อให้ท่านพิจารณาว่าแต่ละภาคส่วนมีทำอย่างไร มี ข้อคิดเห็นอะไรบ้าง ทั้งโรงสี ข้าวถุง ชาวนา ร้านค้า พ่อค้าข้าวเปลือก" น.ส.กอบสุข กล่าว

สำหรับสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าในขณะนี้ น.ส.กอบสุข กล่าวว่า การเรียกร้องทางการทำให้บาทอ่อนค่าคง เป็นไปได้ยาก เนื่องจากผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐ ผู้ส่งออกก็ควรจะทำใจกับความเสถียรนี้ และหาทางป้องกัน จะมีก็เพียงรายเล็กๆที่มีปัญหาเพราะการทำประกันความเสี่ยงมีแต่รายกลางราย ใหญ่เท่านั้นที่สามารถทำได้ดี รายเล็กๆเดือดร้อนแน่ ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์ว่าจะใจกว้างมาแค่ไหนที่จะให้การ สนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้นับเป็นครั้งแรกที่ข้าวขาวของเวียดนามแพงกว่าไทย โดยปัจจุบัน ราคาส่งออกข้าว ขาวของไทยอยู่ที่ 530 ดอลลาร์/ตัน ขณะที่ราคาข้าวขาวของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 540 ดอลลาร์/ตัน จึงน่าจะเป็น โอกาสที่ดีของการส่งออกของข้าวไทยในช่วงสั้น ๆ ก่อนที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่ของเวียดนามจะออกสู่ตลาดในเดือนก.ย.นี้

"ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ข้าวของเวียดนามแพงกว่าไทย เป็นเพราะเวลานี้เวียดนามข้าวหมดตลาดแล้ว และก่อน หน้านี้ก็ไปทำสัญญาขายล่วงหน้าไว้บานเบอะ แต่ไม่มีข้าวส่ง ทำให้ตอนนี้มีการยกเลิกสัญญากันจําละหวั่น อาจจะเป็น โอกาสของข้าวไทยได้ในระยะสั้นๆ" น.ส.กอบสุข กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไต้งเดินหน้าจํานำข้าวสีปีธ.ก.ส.รับลูกสนองนโยบาย

นายกิตติรัถน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการบริหารงานช่วง 6 เดือนจาก นี้ไป ต้องการเห็นเสถียรภาพของราคาสินค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ถือว่ารับหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว และยอมรับว่าการ

เข้ามารับตำแหน่งรมว.พาณิชย์นั้น เห็นว่าเป็นงานที่หนัก ส่วนโครงการรับจำนำข้าวนั้น คงต้องทำให้ทันปลายปีนี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีวิธีดำเนินการว่า ถ้าจำนำจะมีแนวทางอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเคยมีข้อผิดพลาด ดังนั้นการเข้ามาดำเนินโครงการครั้งนี้คงไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ส่วนเรื่องพลังงานนั้น คงยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันแน่ ขณะที่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศนั้น ขณะนี้มีบางองค์กรได้ปรับขึ้นไปแล้ว

นายประกิต เชวงนิรันดร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส. 3 เรื่องหลัก โดยในส่วนของการรับจำนำข้าวนั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี อย่างเร็ววันที่ 15 ต.ค.นี้ อย่างช้าวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยจะตั้งองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้ามาร่วมตั้งโต๊ะเพื่อทำการรับซื้อข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวขาวใส่ถุงขาย และจะกำหนดวงเงินในการรับจำนำต่อรายไม่เกินรายละ 250,000 บาท ซึ่งต้องใช้เงินกว่า 100,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่สำคัญรัฐบาลจะต้องหาแหล่งเงินมาให้ดำเนินการต่อไปด้วย

ที่มา เดลินิวส์

ราคาข้าวในตลาดโลกจ่อทะยานต่อหลังปริมาณผลผลิตอาจดิ่ง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเพิ่มขึ้นมาแล้ว 25% นับแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังปริมาณผลผลิตธัญพืช อาจลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตธัญพืช ซึ่งรวมถึงข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าวเจ้า ทั่วโลกในปีนี้จะลดลง 2.5% มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หลังเกษตรกรเพิ่มผลผลิตไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ขณะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ที่สำรวจความเห็นโดยบลูมเบิร์กระบุว่า ราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในเดือนธันวาคม เนื่องจากปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของความต้องการ

"ราคาข้าวได้เพิ่มมาสูงกว่าระดับที่มีเสถียรภาพแล้ว นี่คือการท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากยิ่งราคาข้าวเพิ่มขึ้นเท่าไร สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของโลกยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้น" นายคอนเซ็ปชั่น คัลเป นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก FAO ระบุว่า ปัจจัยที่จะกดดันให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นได้แก่ การที่ประเทศจะใช้นโยบายรับจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่วนการส่งออกของเวียดนาม มีแนวโน้มลดลง 6.9% เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ส่วนผลผลิตข้าวในสหรัฐมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวลง 20% โดยหันไปปลูกข้าวโพด และข้าวสาลีแทน

ในส่วนของผู้ปลูกมีความเสี่ยงที่กัมมันตภาพรังสี จะปนเปื้อนในนาข้าว ทำให้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าว ด้านจีนอาจนำเข้าข้าวราว 600,000 ตัน เพิ่มขึ้น 55% จากปีที่ผ่านมา หลังประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม ขณะที่บังคลาเทศอาจนำเข้าข้าว 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 850,000 ตันจากปีก่อน

นอกจากนี้ อินโดนีเซียอาจนำเข้าข้าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวในประเทศ ซึ่งนายมารี บันแกสตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซียกล่าวว่า ในปีนี้อาจนำเข้าข้าว 2.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก 1.15 ล้านตันในปีก่อน

ที่มา หนังสือพิมพ์ดิอีจิตอล Investor Station

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-11 ส.ค. 2554 มีจำนวน 138,102 ตัน มูลค่า 66.34 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 11 ส.ค. 2554 มีจำนวน 4.758 ล้านตัน มูลค่า 2.253 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 11.5% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานว่า ราคาส่งออกข้าวยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากราคาข้าวของประเทศไทย นับตั้งแต่ต้นเดือนส.ค.ราคาข้าวในบริเวณทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่กิโลกรัมละ 7,100 ดองเวียดนาม (ประมาณ 0.34 เหรียญสหรัฐ) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.

ขณะที่สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่มีเป็นจำนวนมาก โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 550-560 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 530 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 500-520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 495 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ของเวียดนามคาดการณ์ว่า เวียดนามจะเก็บเกี่ยวข้าวได้กว่า 41 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 2.6% และในจำนวนนี้จะสามารถส่งออกได้กว่า 7 ล้านตัน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรรายงานว่า หลังสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวที่ผ่านมา เวียดนามเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ราว 1.016 ตันต่อไร่ หรือมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 0.019 ตันต่อไร่

ส่วนความคืบหน้าการสร้างคลังเก็บสินค้าที่สามารถจุข้าวเปลือกได้ถึง 4 ล้านตันในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนั้น คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2013 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนการเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ ซึ่งตามแผนนั้นจะมีการสร้างระบบเก็บสินค้าที่เก็บข้าวเปลือกได้ 2.5 ล้านตัน และยกระดับระบบเดิมที่จุข้าวได้ 0.47 ล้านตัน ให้แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ภาคเอกชนในพื้นที่ก็จะมีการปรับปรุงโกดังของตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บข้าวเปลือกได้เป็นจำนวนรวมกันถึง 10 ล้านตัน ภายในปี 2015 ด้วย

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

คณะกรรมการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรของอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติคุณภาพสูง (Premium non-basmati rice) เพื่อแก้ปัญหา ธัญพืชล้นโกดังของรัฐบาล โดยจะต้องคำนึงถึงภาวะตลาดภายในประเทศด้วย

ขณะเดียวกันรมว.พาณิชย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณานุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอีก 2 ล้านตัน โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ (Minimum export price) ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยคาดว่ากรม.ด้านเศรษฐกิจจะพิจารณาประเด็นดังกล่าวในปลายสัปดาห์นี้

ทางด้านกรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade) ได้ประกาศปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (the minimum export price; MEP) ของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติคุณภาพสูง (premium non-basmati rice) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Sona Masuri, Ponni Samba และ Matta ลงเหลือ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 850 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา

ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ศาลสูงเดลี (The Delhi High Court) รับฟ้องคดีที่มีผู้ส่งออกบางรายยื่นฟ้องรัฐบาล เรื่องความไม่โปร่งใสและเป็นธรรมเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 1 ล้านตันก่อนหน้านี้ ศาลได้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปจนถึงวันที่ 7 ก.ย. ศกนี้ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้ และหลังจากที่มีคำตัดสินออกมาแล้วคาดว่ารัฐบาลจึงจะดำเนินการจัดสรรโควต้าส่งออกต่อไป

นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีเกษตร (Agriculture Minister) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2011/12 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวสูงถึง 102 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 95.32 ล้านตัน ในปี 2010/11 โดยมีรายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีเพิ่มขึ้นกว่า 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) โครงการจัดหาข้าวและข้าวสาลีของรัฐบาลในปี 2010/11 ณ วันที่ 1 มิ.ย. สามารถจัดหาข้าวและข้าวสาลีได้ 28.38 และ 26.18 ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่สต็อกข้าวและข้าวสาลี ณ วันที่ 1 มิ.ย. มีจำนวน 27.64 และ 37.83 ล้านตันตามลำดับ

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ตั้งเป้าการส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2011/12 ไว้ที่ 4.6 ล้านตัน มูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2010/11 ที่ส่งออกได้ 3.7 ล้านตันมูลค่า 2.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ปากีสถานจะต้องไม่เผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติเหมือนปีที่ผ่านมา และรัฐบาลจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงตลาดส่งออก

ทั้งนี้ตลาดที่สำคัญของปากีสถานในส่วนของข้าวบาสมาดินั้นได้แก่ ตะวันออกกลางและอิหร่าน ส่วนตลาดข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดินได้แก่แอฟริกา และบังคลาเทศ นอกจากนี้ก็ยังมีมองตลาดแอฟริกาใต้และอินโดนีเซียที่จะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในไม่ช้า

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

พม่า

รัฐบาลพม่าได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีส่งออก (Commercial tax for exporters) สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา รวมถึงสินค้าปศุสัตว์และประมงด้วย เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2554 ไปจนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2555 หลังจากที่ผู้ส่งออกประสบภาวะค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงซึ่งส่งผลให้สินค้าเกษตรของพม่ามีราคาแพงขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่การค้าของเกาหลีเหนือได้เดินทางเยือนพม่า เพื่อหารือทำข้อตกลงนำเข้าข้าวจากพม่าเพื่อผ่อนคลายภาวะการขาดแคลนอาหารในเกาหลีเหนือ

โดยที่การหารือมีขึ้นที่นครย่างกุ้ง โดยที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและวิธีการชำระค่าข้าวให้แก่พม่า แต่ช่วงภาพของสำนักข่าวต่างประเทศและผู้สื่อข่าวใกล้ชิดการค้าหรือกล่าวไว้ว่า เรือสินค้าติดธงเกาหลีเหนือได้จอดเทียบท่าเรือนครย่างกุ้งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แต่ดูเหมือนเรือลำนี้ยังคงว่างเปล่าไม่เห็นสินค้าที่จะขนถ่าย

พม่าเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง ในปีนี้สามารถส่งข้าวออกขายต่างประเทศได้แล้ว 450,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งตลอดทั้งปีส่งออกข้าวได้เพียง 440,000 ตัน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ข้าวจากพม่ามีความสำคัญต่อเกาหลีเหนือ ซึ่งกำลังถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติและผลิตอาหารไม่เพียงพอ ความต้องการเลี้ยงประชากร 24 ล้านคน เกาหลีเหนือพยายามหาประเทศผู้ส่งออกอาหารรายใหม่ ซึ่งเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ผู้แทนจากเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อหารือทำข้อตกลงนำเข้าข้าวเช่นกัน แต่เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียด

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า อินโดนีเซียจะยังคงมาตรการนำเข้าข้าวไว้โดยพิจารณาจากความจำเป็น เพราะต้องมีการสต็อกข้าวไว้สำหรับการบริโภคในประเทศ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของประเทศประสบภาวะภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกข้าวไว้เพิ่มเติมแล้วเพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา Riceonline.com

มาเลเซีย

มาเลเซียสามารถลดการนำเข้าข้าวหอมจากต่างประเทศได้เกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากขณะนี้สามารถเพาะปลูกข้าวหอมได้เอง โดยในปัจจุบันมาเลเซียนำเข้าข้าวหอมจำนวน 200,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 500 ล้านบาท หรือราว 5,000 ล้านบาท

ขณะนี้สถาบันพัฒนาและวิจัยการเกษตรของมาเลเซีย สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมชนิดใหม่ได้หลายสายพันธุ์ โดยมีความคล้ายคลึงกับข้าวหอมนำเข้าจากต่างประเทศถึง 80% โดยเฉพาะสายพันธุ์ MRQ74 และ MRQ76 จากการเพาะปลูกในแปลงทดลองพบว่า ข้าวสายพันธุ์ใหม่สามารถให้ผลผลิตได้ 6 ตันต่อพื้นที่เพาะปลูกจำนวนหนึ่ง สถาบันผู้ทดลองจึงตั้งความหวังว่าภายในปี 2563 มาเลเซียจะสามารถผลิตข้าวหอม 40,000 ตันในพื้นที่ราว 170,000 ไร่ และเมื่อสามารถผลิตข้าวหอมป้อนตลาดในประเทศได้เอง มาเลเซียสามารถลดปริมาณการนำเข้าข้าวหอมจากต่างประเทศได้ 40%

ที่มา [สำนักข่าวไทย](#)

ญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเผยว่า ผลการตรวจตัวอย่างข้าวที่ปลูกในเมืองใกล้กรุงโตเกียวไม่พบกัมมันตรังสี สร้างความอุ่นใจให้แก่เกษตรกรที่เตรียมจำหน่ายข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศ

เจ้าหน้าที่เผยว่า ได้ตรวจตัวอย่างข้าวที่ปลูกในเมืองทาโกะ จังหวัดชิบะ ใกล้กรุงโตเกียวและห่างจากจังหวัดฟูกุชิมะ ซึ่งมีปัญหารังสีรั่วไหลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 240 กิโลเมตร เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะต้องมีการตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่ หลังจากพบว่าดินในเมืองนี้มีรังสีปนเปื้อนปริมาณสูง ผลการตรวจสอบให้ความอุ่นใจ แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคข้าว

การตรวจที่เมืองทาโกะเป็นการตรวจสอบข้าวครั้งแรกตามที่กระทรวงเกษตรออกคำแนะนำเมื่อสัปดาห์ก่อน ผลการตรวจสอบไม่พบกัมมันตรังสีซีเซียมเกิน 200 เบคเคอเรล/กิโลกรัม หากเกินกว่านี้ทางการจังหวัดชิบะจะไม่อนุญาตให้ส่งออกนอกพื้นที่ รัฐบาลท้องถิ่นอย่างน้อย 14 จังหวัดทางตอนเหนือและตะวันออกของญี่ปุ่น ซึ่งปลูกข้าวกว่าร้อยละ 40 ของทั้งประเทศ ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะตรวจหาปริมาณกัมมันตรังสีซีเซียมก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว

ซีเซียม-134 (caesium) มีครึ่งชีวิต 2 ปี ขณะที่ซีเซียม-137 มีครึ่งชีวิตนานถึง 30 ปี จึงทำให้เป็นมะเร็งได้ในอีกหลายปีหลังรับเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดเหตุรังสีรั่วไหลจากโรงฟานิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ หลังแผ่นดินไหวและสึนามิเดือนมีนาคม มีการตรวจพบซีเซียมปริมาณสูงในผักและเนื้อวัวที่ผลิตในญี่ปุ่น ส่วนข้าวในปีที่แล้วญี่ปุ่นผลิตได้ 8.3 ล้านตัน ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ และนำเข้าข้าวราว 770,000 ตัน/ปี ราคาข้าวล่วงหน้าในญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ เพราะความวิตกเรื่องปนเปื้อนรังสี แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าญี่ปุ่นคงจะไม่นำเข้าเพิ่มขึ้น

ที่มา [สำนักข่าวไทย](#)

จีน

นายหยาง เหว่ยหลู รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลรัฐพืชและน้ำมันแห่งชาติจีน (CNGOIC) คาดว่า จีนจะมีผลผลิตข้าวในปีนี้อยู่สูงกว่า 197 ล้านตัน นอกจากนี้ นายหยางยังคาดว่า ผลผลิตเฉลี่ยในปี 2554 อาจสูงกว่ายอด 1.05 ตันต่อไร่ของปีก่อนหน้านี้ รายงานประจำเดือนของ CNGOIC คาดว่า ผลผลิตข้าวของประเทศอาจแตะที่ 197.6 ล้านตันในปีนี้ เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. จีนได้ส่งออกข้าวรวมทั้งสิ้น 261,529 ตัน คิดเป็นมูลค่า 192.797 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดส่งออกข้าวในเดือนก.ค.เพียงเดือนเดียวอยู่ที่ 12,101 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

